



ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการ

ระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2565

ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น นาดา คอนเน็อง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร



กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น นาดา คอนเน็อง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรายุधि บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทอกรมีสุขภาพช่องปากที่ดีในสถานประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น นาดา คอนเน็อง แอร์พอร์ต จำนวน 82 คนและเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์จำนวน 10 คน โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนสถานประกอบการ ร่วมนำเสนอ ดังนี้



บรรยาย เรื่องความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก โดย ทันตแพทย์หญิงวรานิ เวชวิธิ ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข



บรรยาย เรื่องความสำคัญของพลังแกนนำสุขภาพ โดย นางสาวรุ่งประกาย วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมควบคุมโรค



บรรยาย เรื่องบทบาทของทันตบุคลากรต่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการ โดย ทันตแพทย์หญิงสุวรรณา สมถวิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ. สระบุรี



บรรยาย เรื่องแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงานในสถานประกอบการแบบบูรณาการและ “Application FUN D” เครื่องมือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก โดย ทันตแพทย์หญิงนันทมนัส แยมบุตร สำนักทันตสาธารณสุข



บรรยาย เรื่องการส่งต่อผู้ป่วยเล็กบู่รี ด้วยแนวทาง 3A โดย ทันตแพทย์หญิงปวิญญามานูจา ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข



บรรยาย เรื่องแบบประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการปีงบประมาณ 2566 โดย ทันตแพทย์ภูวิศ ลุยะพันธุ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สำนักทันตสาธารณสุข



อภิปราย พื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการ โดย คุณจรรยา เขาทิน ผู้จัดการบริษัทบ้านทองสมสมัยจำกัด ทันตแพทย์หญิงภัทราพร เมฆพัฒน์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สสจ.สุโขทัย และนายบดินทร์ อินตะวิชัย จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ท่าชัย จังหวัดสุโขทัย

นอกจากนี้ ได้มีการฝึกปฏิบัติ การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและจัดการสภาพแวดล้อมในสถานปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 การให้ความรู้และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพช่องปาก
กลุ่มที่ 2 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการ
กลุ่มที่ 3 การจัดสิ่งแวดล้อมในการบริโภคอาหาร และทำความสะอาดช่องปาก
กลุ่มที่ 4 การจัดบริการตรวจสุขภาพช่องปาก

Next Step

ประเมินรูปแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงานในสถานประกอบการ โดยกำหนดให้มีการประเมิน 2 รอบ คือ ก่อนการดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2565 และหลังการดำเนินงาน ในเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อประเมินและสรุปผลการดำเนินงานสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ



สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โทร. 0-2590-4215